
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชาและกระท่อม  

ประเด็นสำคัญ 
     1. พ.ร.บ.กัญชา  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ผจก., ข่าวสด, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยโพสต์ , ข่าวหุ้น, คมชัดลึก, 
ผจก., กท.ธุรกิจ, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, บ้านเมือง , 
thereporter, workpointtoday, thestandard, thaiquote, thematter, INN, pptv, nationtv, newtv, news1live, 
sondhitalk, voicetv) 
     - สภาผู้แทนราษฎร ประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... วาระสองต่อเนื่องในมาตรา 3 ท่ีประชุมเห็นชอบยืน
ตามคณะกมธ. พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชา ตัดมาตรา 3 ออกทั้งมาตรา ด้วยมติ 201 ต่อ 0 งดออกเสียง 31 เสียง จากนั้น
พิจารณามาตรา 4 คำนิยามในความหมายของคำต่างๆ ส.ส.ส่วนใหญ่ท้วงติงคำนิยามว่าเท่ากับการเปิดช่องให้เกิดการใช้กัญชา
เพื่อนันทนาการแบบเต็มรูปแบบ อีกทั้งการตัดการผลิต ในส่วนของการเพาะ ปลูก ออกอาจจะมีผลกระทบต่อประชาชน 
รวมถึงการกำหนดนิยามการขาย ท่ีกำหนดให้รวมถึงจำหน่าย จ่าย แจก หรือแลกเปลี่ยนนั้น อาจทำให้ประชาชนต้องติดคุกได้ 
ส.ส.สงสัยถึงการตัดมาตรา 3 ท้ังมาตราว่าเมื่อไม่มีมาตรานี้แปลว่ากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดหรือไม่  
     ด้าน นายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ. กล่าวยืนยันว่า วันนี้กัญชาตั้งแต่ยอดจนถึงรากไม่ได้เป็นยาเสพติด สิ่งที่เป็นยา
เสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ.2564 ก็คือสารสกัดที่มีค่า THC เกิน 0.2% เมื่อเข้าใจไปคนละทิศทาง กมธ.ขอตัด
มาตรา 3 และต่อให้ไม่มีมาตรา 3 กัญชาก็ไม่ใช่เป็นยาเสพติด จากนั้นที่ประชุมลงมติในมาตรา 4 เห็นด้วยกับ กมธ.เสียงข้าง
มาก 117 ไม่เห็นด้วย 74 คน งดออกเสียง 65 คน ไม่ลงคะแนน 3 คน แต่เมื่อพิจารณาถึงมาตรา 7/4 สภาล่มทำให้นายศุภชัย
สั่งปิดประชุม 
     - นายประสิทธ์ิชัย หนูนวล กรรมาธิการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ และเครือข่ายเขียนอนาคตกัญชาไทย และนายสฤษดิ์ 
โชติช่วง ปราชญ์ชาวบ้านวัย 72 ปี เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกาะพะงัน ยื่นหนังสือถึงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทย 
และพรรคก้าวไกล เพื่อขอให้ลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ  
     - พ.ต.ท.หญิง ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์ ที่ปรึกษาสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขอคัดค้านการตัดมาตรา 18 
ประเด็นการให้ปลูกกัญชาในครัวเรือน ยืนยันว่า การปลูกกัญชาในครัวเรือนเป็นการบริบาลสุขภาพในช่วงเจ็บป่วยเล็กน้อย 
เมื่อปลดล็อกกัญชาแล้ว รัฐต้องหาวิธีคิดว่าจะควบคุมไม่ให้เยาวชนเข้าถึงจนได้รับผลกระทบ 
     2. ศึกษาดูงาน 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผจก.) 
     - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พร้อมคณะ พร้อมด้วย นายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ. 
และคณะกมธ.สธ. เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษา วิจัย และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์ 
และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ที่มีมาตรฐานในระดับ ISO 17025 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชมงคล
พระนคร 
     3. งานวิจัยกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : เพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา 
     - นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา โพสต์ถึงการศึกษาวิจัยและประโยชน์ของกัญชาของสถาบัน New York Academy of 
Science ระบุ สมุนไพรไทยต้องนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ ก่อนท่ีจะต้องซื้อยากัญชาจากต่างประเทศราคาแพง 
     4. ไม่สนับสนุนกัญชาเพ่ือสันทนาการ 
     สื่อที่นำเสนอ : เพจ Smith Fa Srisont 
     - ผศ.ดร.นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ ม.มหิดล โพสต์ว่า ไม่สนับสนุนให้ใช้กัญชาเพื่อสันทนาการ แต่มีการอนุญาตให้ร้านหลายร้าน
ตามแหล่งท่องเที่ยวขายช่อดอกกัญชาได้ ถามว่าไม่รู้หรืออย่างไรว่าส่วนใหญ่ซื้อช่อดอกไปสูบเพื่อสันทนาการอยู่แล้ว  

 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
      1.รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, mcot, ch7) 

 

ประจำวันที่ 
22  ธันวาคม 2565 
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      -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง การเปิดศูนย์วัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งที่ผ่านมาสธ.ได้รับการสนับสนุน
จากเอกชนเสมอมา สธ.กำหนดไว้ว่าประชาชนคนไทย ต้องได้รับวัคซีน 4 เข็มเพื่อความปลอดภัย ติดแล้วป่วยไม่หนัก ทั้งนี้ 
วัคซีนที่รัฐจัดหาให้ มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย ขอให้ทุกคนไปฉีด เพราะขณะนี้เปิดประเทศแล้ว มีนักท่องเที่ยวเข้ามา  
เราต้องปลอดภัย ย้ำว่าวัคซีนเข็ม 4 มีพอสำหรับทุกคน 
      -นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. กล่าวว่า ประเทศไทยมีการเปิดประเทศโดยไม่มีข้อจำกัดและมีชาวต่างชาติ  
เดินทางเข้ามาเกิน 10 ล้านคน แต่ไม่มีสถานการณ์รุนแรงที่ต้องเปลี่ยนนโยบาย ยังคงนโยบายการเร่งรัดวัคซีนอย่างน้อย 4 
เข็ม มาตรการเตรียมเวชภัณฑ์ดูแลรักษา ขณะนี้ รพ.มีเตียงและเวชภัณฑ์เพียงพอ ส่วนการทำกิจกรรมต่าง ๆ สามารถทำได้ 
แต่ขอให้ระวังการรวมตัวของคนหมู่มาก โดยเฉพาะในสถานท่ีถ่ายเทอากาศไม่ดี การสวมหน้ากากอนามัยยังเป็นมาตรการที่จะ
ลดการแพร่เชื้อได้ ทั้งนี้ สามารถจัดกิจกรรมปีใหม่ได้ตามปกติ เพียงแต่ขอให้มีการระมัดระวังเรื่องกิจกรรมเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง 
และมีการเฝ้าระวังในกลุ่มเสี่ยง 608 
      2. แจกฟ้าทะลายโจร 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ plewseengern 
      - นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ในช่วงปีใหม่นี้ ประชาชนมีการเดินทางกลับ
ภูมิลำเนา และอาจเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง ทั้งไข้หวัด ไอ เจ็บคอ หรืออาจมีอาการโควิด  19 กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ร่วมกับบริษัทผู้ผลิตยาฟ้าทะลายโจร ได้เตรียมส่งมอบฟ้าทะลายโจร 6,700 ชุดให้แก่ประชาชนท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการสัมผัส
ผู้ป่วยหรือจากการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ สามารถแจ้งความประสงค์การรับฟ้าทะลายโจรได้ผ่านช่องทาง Line Official 
Account "Fah First Aid" โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค 2565 - 31 ม.ค. 2566 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชาชน  

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คร้ังท่ี 15 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน ,ไทยรัฐ ,กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ (มติชน ,เดลินิวส์ ,พิมพ์ไทย ,ไทยรัฐ) 
   -  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวเปิดงานสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 และปาฐกถา "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวังอนาคตประเทศไทย" สิ่งที่รัฐบาล
ทำคือลดความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขเป็นบันไดขั้นแรกสู่ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โดยให้ สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์การ
รักษาพยาบาล ทั้งสิทธิการฟอกไตครอบคลุมทุกประเภท สิทธิในการเข้ารักษาในที่ที่สะดวก สิทธิดูแลผู้สูงอายุ  เช่น ผ้าอ้อม 
และมีสิทธิประโยชน์อื่นที่จะเพิ่มไปเรื่อยๆตามการเสนอของ สปสช. ในฐานะ รมว.สธ. ให้เต็มร้อยกับระบบและบุคลากรที่เก่ง
และทุ่มเทเสียสละ รวมถึงประชาคมต่างๆ ทั้ง อสม.จิตอาสา ทำให้เราได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก 

 

รวมพลังประกาศจุดยืนมุ่งสู่องค์กรปลอดทุจริต 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaigov) 
    - ดร.ปิตุเตชะ ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่สธ. ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ภายใต้แนวคิด "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต 
(MOPH Together Against Corruption)" และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุก ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
(No Gift Policy) ) มุ่งสู่เป้าหมาย “กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ” ภายในปี 2570 ด้วย
มาตรการ “หอก 3 แฉก” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมมอบโล่
เชิดชูเกียรติให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่ีได้ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับ AA 
(95-100 คะแนน) จากสำนักงาน ป.ป.ช. และใบประกาศเกียรติคุณให้ 13 หน่วยงาน ที่ได้ผลการประเมินในระดับ A (85-
94.99 คะแนน) 

 

เผยผลสำรวจ รพ.สต.ท่ีถ่ายโอน พบบุคลากร 30% เร่ิมผิดหวัง 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย , ผจก., สยามรัฐ, pptvhd36, thailandplus, thaigov, thebangkokinsight, 
thaipost, hfocus, thereporters, acnews) 
    - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ. ในฐานะประธาน 
MIU (คณะอนุกรรมการฯ ด้านวิชาการและติดตามประเมินผล) กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนต.ค.65 เป็นต้นมา HITAP และทีมวิจัย 
MIU พบว่า สธ.มีการถ่ายโอน สอน., รพ.สต. ให้ อบจ. ไปแล้ว 3,263 แห่ง ใน 49 จังหวัด ผลการสำรวจความคิดเห็นบุคลากร 
ณ วันที่ 19 ธ.ค.65 ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข และอื่นๆ จำนวน 780 
คน ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ พบผู้ให้บริการส่วนใหญ่ยังต้องมีการปรับตัวหลังการถ่ายโอนสังกัด และต้องการให้มีกำลังคน
และทรัพยากรเพิ่มขึ้น ส่วนค่าตอบแทนที่ได้รับ พบ 30% เริ่มผิดหวังที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ และเริ่มพบผลกระทบการ
ให้บริการประชาชน   
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คก.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ชะลอความเสื่อมของไต 
      สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยโพสต์ สกู๊ปพิเศษ 
      - กรมการแพทย์ ระบุว่า คนไทยป่วยโรคไตเรื้อรัง 8 ล้านคน ในจำนวนนี้ป่วยไตเรื้อรังระยะสุดท้ายกว่า 100 ,000 คน  
ที่ต้องรับการฟอกเลือดหรือล้างไตทางช่องท้อง และมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยละ 15 -20 ต่อปี บั่นทอนคุณภาพชีวิต
ของผู้ป่วยและญาติ ทำให้รัฐบาลต้องใช้ทรัพยากรบุคคลและเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละกว่า 20 ,000 ล้านบาท ดังนั้น 
สปสช. จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม-ชะลอความเสื่อมของไต นำร่องที่รพ.สต.บ้านชำป่างาม และรพ.สนามชัยเขต  
อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา ด้วยการจัดหาเครื่องมือวัดความเค็มในอาหารในกลุ่มเสี่ยง 

 

กรมอนามัย จับมืออินทนิล มอบของขวัญปีใหม่ สั่งเมนูหวานน้อย ลดโรค ลดราคาแก้วละ 10 บาท 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, แนวหน้า, สวท., thailandplus, pptvhd36) 
    - นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการเป็นประธานเปิดงาน “ปีใหม่สุขภาพดี เริ่มที่การสั่ง
หวานน้อย” ว่า สธ. ได้ขับเคลื่อนนโยบาย “หวานน้อยสั่งได้” มาตั้งแต่ปี 63 เพื่อลดการบริโภคน้ำตาลของคนไทย โดยมี
ภาคเอกชนที่เป็นแฟรนไชส์เครื่องดื่มรายใหญ่ รวมถึงห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า ทั้งสิ้น 17 แบรนด์ เข้าร่วมขับเคลื่อน 
ผลิตเครื่องดื่มสูตรหวานน้อย และพัฒนาสูตรเครื่องดื่มหวานน้อยร้อยละ 5 ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย ช่วงเทศกาลปี
ใหม่ กรมอนามัย ร่วมกับอินทนิล จัดแคมเปญ “ปีใหม่สุขภาพดี เริ่มที่หวานน้อยสั่งได้” เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคน
ไทยเมื่อสั่งเมนูเครื่องดื่มหวานน้อยที่ร้านอินทนิล เมื่อสั่งเมนูเครื่องดื่มหวานน้อย ท่ีร้านอินทนิล จะได้ส่วนลดแก้วละ 10 บาท 
เริ่มตั้งแต่วันท่ี 25 ธ.ค.65 ถึง 4 ม.ค.66 วันละ 5,000 สิทธ์ิ รวม 11 วัน เป็นจำนวน 55,000 สิทธ์ิ  

 

เผาทำลายยาเสพติดของกลาง กว่า 31 ตัน 
    สื่อนำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (สวท.,ทีวีช่อง NBT, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., inn, prd)  
    - นพ.วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการ อย. เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 55 ประจำปี 2565 ณ 
ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปู อ.เมือง จ.
สมุทรปราการ สำหรับยาเสพติดของกลางที่นำมาเข้าสู่กระบวนการทำลายในครั้งนี้ จำนวนรวมกว่า 31,858 ก.ก. จาก 186 
คดี มูลค่ารวมกว่า 28,000 ล้านบาท  โดยวิธีการทำลายของกลางทั้งหมดจะถูกทำลายด้วยเตาเผาขยะอันตราย (Hazardous 
waste Incinerator) ซึ่งเป็นระบบเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยใช้เช้ือเพลิงก๊าชธรรมชาติ (NG) มีระบบควบคุมสารมลพิษที่เหลือ
จากการเผาทำลายและการตรวจสอบควบคุมสารมลพิษ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  

 

แนะนำการดูแลผิวในช่วงฤดูหนาว 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, thereporters, tnn) 
    - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ แนะประเทศไทยในขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว อุณหภูมิเริ่มลดลงในหลาย
พื้นที่ ส่งผลให้ความชื้นในอากาศน้อยลงและอากาศแห้งเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาผิวหนังต่าง ๆ ตามมา การดื่มน้ำเป็นสิ่งสำคัญ
ที่ช่วยทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นขึ้น ควรทาครีมบำรุงให้ความชุ่มชื้นควบคู่กันด้วยโดยเลือกที่เหมาะกับสภาพผิวของตนเอง 

 

เตรียมพร้อม รับมือ ป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน) 
   -  นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธ์ิ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “เตรียมพร้อม รับมือ ป้องกันสุขภาพ
จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก” เพื่อยกระดับความรอบรู้ของประชาชนในการป้องกันและดูแลสุขภาพของตนเองจาก PM2.5 
เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งมีการคาดการณ์ว่า ในปี 2566 
สถานการณ์ฝุ่นอาจมีแนวโน้มสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากอากาศเย็นและปริมาณฝนน้อย ดังนั้น ประชาชนควรทราบ
สถานการณ์และวิธีการป้องกันตนเองที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบตอ่สุขภาพ จากผลการสำรวจอนามัยโพลพบว่า ประชาชนกว่า
ร้อยละ 69 มีความวิตกกังวลกับสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 โดย 3 อันดับแรก คือ กังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเด็กเล็กใน
ระยะยาว ทำให้โรคประจำตัวมีอาการรุนแรงมากขึ้น และไม่มีอุปกรณ์ป้องกันฝุ่น และยังพบว่าในช่วงก่อนเกิดปัญหาฝุ่น 
PM2.5 ประชาชนส่วนใหญ่ได้มีการเตรียมตัวดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัว ด้วยการเตรียมหน้ากากป้องกันฝุ่นและ
ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเมื่อค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 

 

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.ข่าวสด เว็บไซต์ (ข่าวสด ,Mgronline) 
   -  นพ.บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่มีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก 
ภาครัฐรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ เปิดให้บริหารห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข บริการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด และสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจเพื่อสร้างความมั่นใจผลการวัดของ
เครื่องเป่า สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ตรวจผู้ขับขี่ ป้องกันเมาสุรา ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยสามารถส่งเครื่องเป่าสอบเทียบ
ได้ที่สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ ส่วนภูมิภาคส่งตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสี มา 
อุบลราชธานี และสงขลา ห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจ หากพบว่าเครื่องมีค่าความผิดพลาด
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

เกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จะปรับตั้งค่าใหม่ให้ตรวจวัดค่าปริมาณแอลกอฮอล์ได้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องแม่นยำและใช้เป็น
หลักฐานดำเนินคดีได้ 
ไทยได้รับคำชมในการจัดประชุม UNAIDSPCB คร้ังท่ี 51 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า 
   -  นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์  อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยได้รับคำชมในฐานะประธานจัดประชุม
คณะกรรมการบริหารของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 51 (UNAIDSPCB ครั้งที่ 51) ประเด็นสำคัญในการ
ประชุมฯ ได้แก่ การผลักดันการจัดบริการที่นำโดยชุมชนและกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ การนำเสนอผลประเมินการดำเนินงาน
ของโครงการร่วมกัน 6 ประเทศ ได้แก่ แคเมอรูน เคนยา เปรู ไทย ตูนิเซีย และยูเครน มีบทบาทสำคัญที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานของกลุ่มประชากรหลักในแต่ละประเทศ แต่ยังต้องร่วมกันในการผลักดันนโยบายจัดลำดับความสำคัญ และความ
ยั่งยืนทางการเงินท่ียังเป็นช่องว่างสำคัญควรวางแผนและบูรณาการเอชไอวีเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ พร้อม
เร่งขับเคลื่อนเตรียมนับถอยหลัง 8 ปียุติเอดส์ "ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง และถูกตีตราหรือเลือกปฏิบัติจากเอชไอวี" 
     นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุม UNAIDS ยังมีกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีเปิดให้
คนทำงานเอดส์จากองค์กรต่างๆ ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นสำคัญกับผู้เข้าร่วมประชุมฯ มีตัวแทนจากเยาวชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี รวมถึงการเรียกร้องให้มีกฎหมายคุ้มครองที่ทุกคนมี
ความเท่าเทียมกันและมีศักดิ์ศรีควรได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน 

 

พัฒนาทักษะเยาวชนก้าวพ้นความยากจน 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ 
   -  นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและกรรมการบริหาร กสศ. กล่าวว่า กองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง
การศึกษา (กสศ.) ให้ทุนการศึกษาภายใต้โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพช้ันสูงปี 2566 สำหรับสถานศึกษาทั่วไปและ
สถานศึกษานวัตกรรมทั่วประเทศ ที่เปิดสอนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยทันตแพทย์ เพื่อทำความเข้าใจร่วมกับ
สถานศึกษา ในการส่งเสริมโอกาสแก่เยาวชนท่ีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับ ปวส. และอนุปริญญา เป็นการผลักดันให้เยาวชนไทยหันมาเรียนสายอาชีพ 
โดยเฉพาะสายอาชีพระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ประกาศนียบัตรให้มากขึ้น มีเป้าหมายช่วยเหลือเยาวชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์หรือด้อยโอกาสจำนวน 2,500 ทุน 

 

โรคผิวหนังในช่วงฤดูหนาว 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ข่าวสด) 
   -  นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยในขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ส่งผลให้ความช้ืนใน
อากาศน้อยลงและอากาศแห้งเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดปัญหาผิวหนังต่างๆ ตามมา ได้แก่ 1.ผื่นผิวหนังอักเสบจากผิวแห้ง 2.ผิวหนัง
อักเสบจากการระคายเคือง 3.โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในเด็ก 
     พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงฤดูหนาวการดื่มน้ำก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้ผิวหนัง
ชุ่มชื้นขึ้นได้ แต่ควรมีการทาครีมบำรุงให้ความชุ่มช้ืนควบคู่กันด้วย โดยได้ให้คำแนะนำวิธีการดูแลผิวให้ชุ่มชื้น คือ 1.หลีกเลี่ยง
การอาบน้ำอุ่น เพราะการอาบน้ำอุ่นนั้น อาจทำให้ผิวเสียความชุ่มชื้นได้ 2.ใช้สบู่ที่อ่อนโยนต่อผิวหนัง 3.ทาครีมบำรุงให้ความ
ชุ่มช้ืนอยู่เสมอโดยเลือกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวท่ีเหมาะกับสภาพผิวของตนเอง 4.ทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง หากมี
ปัญหาทางผิวหนังไม่แนะนำให้ซื้อยาเอง ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

 

 


